

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ”



วันนี้ (18 ธันวาคม 2550) เมื่อเวลา 8.00 น. พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” พร้อมด้วยอดีตนายกรัฐมนตรีและผู้บริหาร สศช. โดยมี ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการ สศช. พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธี

ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมาถึง สศช. ได้ทำพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์โดยตัดริบบิ้นและกดปุ่มเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ภายในพิพิธภัณฑ์ทำงาน จากนั้น เลขาธิการฯ ได้นำนายกรัฐมนตรี พร้อมอดีตนายกรัฐมนตรีและผู้บริหาร สศช. อาทิ ดร.เสนาะ อุณากรูณ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ฯลฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ความเป็นมาของการจัดทำพิพิธภัณฑ์ขึ้น เนื่องจากได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอาคาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณูปการของ “มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร” (เกิด บุญนาค) ที่มีต่อประเทศไทย จึงได้ดำริให้จัดทำ “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” ขึ้น ภายในอาคารสุริยานุวัตร ซึ่งในอดีตเคยเป็นบ้านพักของท่านพระยาฯ เพื่อเป็นสถานที่เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ

พระยาสุริยานุวัตร มีชีวิตอยู่ในปลายสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงต้นสมัยรัชกาลที่ 8 ระหว่าง พ.ศ.2405 – 2479 เป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทย โดยเป็นผู้เขียน “ทรัพย์ศาสตร์” ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย ซึ่งแนวคิดการพัฒนาในตำรานี้ยังคงมีความทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้จนถึงปัจจุบัน ท่านเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าหลายด้าน ทั้งยังเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ด้วย

ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยห้องต่างๆ 6 ห้อง โดยในแต่ละห้องจะจัดแสดงด้วยวีดิทัศน์ บอร์ด และคอมพิวเตอร์ทัชสกรีน ได้แก่ ห้องพระยาสุริยานุวัตร ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติและผลงานของพระยาสุริยานุวัตร ห้องแผนฯ 1-7 จัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาของ สศช. กรอบความคิดและกระบวนการ

จัดทำแผนฯ สรุปแนวทางและผลการพัฒนาในช่วงแผนฯ 1-7 และมุมมองของอดีตเลขาธิการฯ ผู้นำการ
จัดทำแผนฯ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งลักษณะและแนวคิดของแต่ละ
แผนฯ พร้อมด้วยเรื่องเล่าเล็กๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับ สศช. รวมทั้งข้อมูลปณิธานเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็น
เหตุการณ์สำคัญด้านต่างๆ ที่จะช่วยเสริมความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมที่มีส่วนในการกำหนดแนวทางการ
พัฒนาในแต่ละแผนฯ

ห้องแผนฯ 8-10 จุดเด่นของห้องคือ มีโดมขนาดใหญ่ที่มีภาพจากการเสวนา **“จุดประกาย
ความคิด... สู่มติฯ 8”** ขยายอยู่เต็มผืนหลังคา ภายในโดมได้ประมวลภาพการจัดทำแผนฯ 8-10
ส่วนข้อมูลนำเสนอในห้องนี้ ได้แก่ สรุปแนวทางและผลการพัฒนาประเทศ ปณิธานด้านเศรษฐกิจและสังคม
ในช่วงแผนฯ 8-10 และมุมมองของเลขาธิการฯ ผู้นำการจัดทำแผนทั้ง 3 แผน รวมทั้งข้อมูลที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับครั้งแรกและที่สุดของแผนฯ 1-10

หอเกียรติยศ (Hall of Fame) แสดงภาพของผู้ก่อตั้ง สศช. คือ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม และ
ผู้ริเริ่มให้ สศช. จัดทำแผนพัฒนาประเทศ คือ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และภาพผู้นำองค์กรตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งบุคลากรของ สศช. ที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ได้แก่ ประธานกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการฯ และผู้ที่เข้าร่วมในคณะรัฐมนตรีชุดต่างๆ ตลอด
ชีวิตประวัติและผลงานของแต่ละท่าน และเกร็ดที่น่ายุ่ของเลขาธิการฯ

ห้องเศรษฐกิจพอเพียง ได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขนาดใหญ่มาประดิษฐานอยู่กลางห้อง โดยภายในห้องนี้สามารถ
ศึกษาพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง นิยามความหมายและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ห้องปัจจุบัน สศช. และบริการข้อมูล จัดแสดงวิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ของ สศช. วัฒนธรรม
องค์กร และความหมายของตราสัญลักษณ์ สศช. โดยห้องนี้ผู้เข้าชมสามารถบันทึกข้อมูลภายใน
พิพิธภัณฑ์ไปศึกษาหรือใช้ประโยชน์อื่นๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานฯ จัดไว้บริการ และห้อง
สุดท้ายคือ **ห้องประวัติอาคารสุริยานุวัตร** แสดงถึงประวัติอาคาร และเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง
กับภารกิจของ สศช. และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ณ อาคารแห่งนี้

“พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ เป็นความภาคภูมิใจและความหวังของ สศช.
ในการเป็นแหล่งสื่อสารเพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศ และเผยแพร่เกียรติคุณของพระยา
สุริยานุวัตร รัฐบุรุษผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน ให้กับชาวไทยและชาว
ต่างประเทศได้รับทราบถึงคุณูปการที่ท่านได้สร้างให้แก่ประเทศไทยอย่างมากมาย” ดร.อำพน กล่าวใน
ตอนท้าย

ทั้งนี้ นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์เป็นหมู่คณะได้ที่ **กลุ่ม
งานประชาสัมพันธ์ สศช.** หมายเลข 0-2282-4085 ต่อ 1102 และ 1303-5
